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เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓0   น. 
 
ประธานสภา ฯ         -     เรียน นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหารฯ เลขาสภา  สมาชิกสภา  และผู้เขา้ร่วมประชุม 
                                  ทุกท่าน    ได้เวลาผมขอเปิดการประชุมสภา   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี    
                                  25๖๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 25๖๓  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                   

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ฯ         -     เรื่องแจ้งให้ทราบ ปีนี้จังหวัดนครพนมมีการจัดงานไหลเรือไฟเหมือนทุกปี มีการประชุม 
                                  ของคณะกรรมการอาจจะมีการยกเลิกงานไหลเรือไฟในปีนี้ แต่บทสรุปแล้วมีมติให้จัด 
                                  เหมือนเดิมครับ แต่จะไม่มีการแข่งขันเรือยาว มีการเปลี่ยนแปลงงานไหลเรือไฟ โดยให้ 
                                  มีการไหลเรือไฟจ านวน 3 วัน วันแรกไหล 3 ล า วันที่ 2 ไหล 3 ล า วันที่ 3 ไหล 6 ล า 
                                  ที่ส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานบังคับว่าต้องใส่หน้ากากอนามัย 
                                  หรือหน้ากากผ้าทุกคนครับ     
                               

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖๓ วันที่  1๔  สิงหาคม  25๖๓ 

ประธานสภา ฯ            -  ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง 
นายฉลอง    แสนสุภา   -  ผมนายฉลอง    แสนสุภา   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ผมและ  
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ  
                                  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 25๖๓  วันที่ ๑๔ สิงหาคม 25๖๓ แล้ว ไม่มีข้อแก้ไขใน                                   
                                  รายงานการประชุมครับ       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    -  ไม่มีขอ้แก้ไขในรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  -  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ           -  ในวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงไหมครับ ขอเชิญครับ 
นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา  -  กระผมนายศักดิ์ชาย   ศรีวงษ์ษา   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒  บ้านมหาชัย  ขอสอบถาม 
                                  เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 เพิ่มอีกสักเล็กน้อยซึ่งปีนี้ผู้บริหารเลยตั้งงบประมาณ 
                                  ไว้ที่ 34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วมากพอสมควร  
                              -   หน้า 46 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เงิน  
                                  จ านวน 2,158,000 บาท รายละเอียดยอดเงินทั้ง 2 ข้อความเป็นยอดเงินที่รวมกัน 
                                  ไม่ได้แยกแจกแจงเนื้อหา ในความคิดของผมคืออยากให้แยกให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
                                  ให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นต้น ใช้งบประมาณไปประมาณเท่าไหร่ 
                                  จา้งเหมาบุคคลอยากให้แยกชัดเจนจะจ้างพนักงานในต าแหน่งใดบ้างระบุให้ชัดเจนครับ  
                              -   หน้า 49 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ตั้งไว้ที ่7,000 บาท ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า 
                                  งบประมาณของ อบต. มีเพียงพอจะจัดสร้างหอประปาถังสูงเพ่ือเอาไว้ใช้ในที่ท าการของ  
                                  อบต.เองได้ สภาก็ผ่านให้แล้วหลายปีงบประมาณก็ไม่เห็นตั้งไว้สักที เราไม่จ าเป็นจะต้อง 
                                  จ่ายค่าน้ าประปาให้กับหมู่บ้านเพราะบางทีน้ าประปาในหมู่บ้านบางวันกไ็ม่ไหลเฉพาะใน 
                                  หมู่บ้านมหาชัยเองก็มีใช้ไม่ค่อยเพียงพออยู่แล้ว ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งหากเกิดมีเจ้านายมา 
                                  ประชุมที่ อบต. แล้วน้ าไม่ไหลจะขายหน้า หากเรามีน้ าประปาเป็นของตัวเองจะสามารถ 
                                  ใช้ได้อย่างทั่วถึงครับ 
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                             -    หน้า 53 ส่วนกองคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ แผนงานบริหาร 
                                  งานทั่วไป รายละเอียดไม่ชัดเจน ระบุแค่จ านวนคน 5 คนแต่ไม่รู้ว่าจะจ้างในส่วนไหน 
                                  มีหน้าที่ท าอะไรอยากให้ระบุให้ชัดเจนกว่านี้ครับ 
                             -    หน้า 58 แผนงานรักษาความสงบภายใน เจ้าหน้าที่ อปพร. เรื่องชุด อปพร.อยากให้ตัด 
                                  ชุดใหม่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ บางคนก็ใส่ชุด อปพร.ที่เคยตัดให้ไม่ได้แล้ว เพราะรูป 
                                  รา่งเปลี่ยนไปมาก บางคนชุดก็เก่าและขาดด้วยครับ ซึ่งชุด อปพร. เริ่มต้นการฝึกตั้งแต่ 
                                  ปีงบประมาณ 2553 มีจ านวน อปพร.ทั้งหมด 129 คน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ในการ 
                                  ฝึกอบรมพร้อมตัดชุดให้ อปพร.จ านวน 145,170 บาท ซึง่ในปีนั้นเรามีการฝึกต ารวจ 
                                  ชุมชนด้วยจ านวน 50 นาย ซึง่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สภ.ปลาปากและใช้ 
                                  งบประมาณ จ านวน 24,500 บาท ต่อมาปี 2558 มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ อปพร. 
                                  อีกครั้ง ใช้งบประมาณไป 257,200 บาทและก็มีการตัดชุดให้ อปพร.ใหม่ด้วย แต่หลัง 
                                  จากนั้นมา ๖ ปีจนถึงปีนี้เจ้าหน้าที่ อปพร.ยังใช้ชุดเดิมอยู่ ผมขอฝากคณะผู้บริหารได้ 
                                  พิจารณาด้วยครับ ถ้าหากเกิดสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัยขึ้นต้องได้อาศัยก าลังของ 
                                  เจ้าหน้าที่ อปพร.ช่วยสนับสนนุครับ 
                              -   หน้า 61 ส่วนกองการศึกษาฯ เกี่ยวกับเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะเวลาเหลือ 
                                  เดือนกว่าๆจะสิ้นปีงบประมาณ ผมได้ประสานพูดคุยกับศูนย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ 
                                  เรื่องค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบต. ได้ท าการ 
                                  เบิกจ่ายหรือยัง ซึ่งได้ความมาว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้ ซ่ึงโรงเรียนประถมได้ไปตั้งแต่ช่วงต้น 
                                  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของการเปิดเรียนแล้ว ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ 
                              -   หน้า 72 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ผมได้ไปขอความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน มียอด 
                                  ผู้สูงอายุในเขตต าบลมหาชัยทั้งหมดซึ่งรวมที่จะรับในเดือนตุลาคมด้วยจ านวน 719 คน 
                                  ซึ่งการตั้งงบประมาณปีนี้มีแค่จัดงานวันผู้สูงอายุเท่านั้นจ านวน 50,000 บาทผมอยาก 
                                  ให้ตั้งงบสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุของเราด้วยซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 เป็นโรงเรียน 
                                  ผู้สูงอายุอันดับที่ 29 ของจังหวัดนครพนมซึ่งตอนนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุจ านวน 53 คน  
                                  ซึ่งเรายังขาดการสนับสนุนอยู่ ๓ เรื่องคือ 1 รถรับส่งเพราะมีผู้สูงอายุอีกจ านวนมากที่มี 
                                  ความต้องการจะเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ เรื่องที่ 2 ห้องเรียนร้อนขาดพัดลมมีไม่เพียงพอ  
                                  3 คือ อ่างน้ าไว้ล้างมือ ซึ่งตอนนี้ได้งบจากกองทุน สปสช.ต าบลมหาชัยซึ่งก็ไม่เพียงพอ 
                                  ยังน้อยเกินไป ขอฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยครับ 
                              -   หน้า 81 เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ 252,000 บาท เป็น 
                                  การอุดหนุนสภาวัฒนธรรม 150,000 บาท ซึ่งใช้ในงานวัดธาตุมหาชัยซึ่งไม่เพียงพอ 
                                  ในการบริหารจัดการครับ 
ปลัด อบต.มหาชัย       -   เรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการจะเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของแต่ละส่วนให้ครับ 
                             -    ส่วนเรื่องน้ าประปา ตั้งงบประมาณไว้ 7,000 บาท ผมได้ก าชับทางกองช่างไว้แล้วว่าให้ 
                                  ท าหอถังสูงแต่พอมาดูงบประมาณปรากฏว่าคงเหลือไม่เพียงพอที่จะท าโครงการอะไรได้ 
                                  จึงต้องหยุดโครงการไว้ก่อนครับ  

-    ในส่วนรายละเอียดค่าจ้างเหมาบริการของแต่ละส่วนจะให้เจ้าหน้าที่แจงรายละเอียดใหม่ 
                              -   ส่วนเรื่องชุดเจ้าหน้าที่ อปพร. ปีที่แล้วไม่ได้อยู่ในแผน ในปีนี้เอาเข้าแผนไว้แต่จ ากัดด้วย 
                                  งบประมาณมีไม่เพียงพอและไม่สามารถจะจ่ายขาดจากเงินสะสมได้เพราะไม่ใช่สิ่งจ าเป็น 
                                  เร่งด่วนครับ   
                              -   เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้คุยกับหัวหน้าส านักปลัดให้ท าการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แอร์) 
                                  พัดลมที่มีอยู่ 3-4 ตัว เปิดแล้วก็ยังร้อนอยู่ แต่ไปไล่ดูเงินในข้อบัญญัตินั้นปรากฏว่ามีไม่ 
                                  เพียงพอจึงต้องตัดออกไปก่อนครับ ส่วนรถที่จะซื้อมาใช้ในงานผู้สูงอายุก็ต้องพักไว้ก่อน 



๔ 
 

                              -   เรื่องเงินอุดหนุนศูนย์เด็กเล็กผมจะได้สอบถามทางส่วนกองการศึกษาว่าได้ด าเนินการไป 
                                  ถึงไหนแล้วจะเร่งรัดให้ครับ 

-    ส่วนเรื่องการอุดหนุนวัดธาตุมหาชัยได้พูดคุยกันนายกเทศมนตรีต าบลปลาปากให้เขียน
โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระธาตุมหาชัยกับทุก อบต.ในอ าเภอ
ปลาปากและอีกปัญหาในการจัดงานคือการเปลี่ยนปลัดอ าเภอในห้องท้องถิ่นคนเก่าท่ี 

                                  เคยท างานในส่วนนี้ปลดเกษียณส่วนคนใหม่ก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าคนเก่าครับ 
ประธานสภา ฯ  -  มีท่านใดจะซักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25๖๔ 
    วาระท่ี 2 ( แปรญัตติ ) 

ประธานสภา ฯ            -   ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                   พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ  
                                   แทนร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา 
                                   ท้องถิน่รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่ามีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในขั้นตอนหรือ 
                                   ข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ 
                                   นั้น การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและ 
                                   ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน 
                                   ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน                   
ประธานสภา ฯ   -   เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ที่ขอยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น ผม 
                                   ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงต่อสภาครับ 
นายพรชัย  ไชยสุระ -   เรียนประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ประธานฯแปรญัตติ            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพรชัย   ไชยสุระ  สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๓  บ้านวังม่วง    
                                   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ   ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  
                                   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖๓  เมื่อวันที่  1๔  สิงหาคม  25๖๓    ได้แต่งตั้ง 
                                   คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติกับคณะกรรมการ 
                                   แปรญัตติครับ                                 
ประธานสภา ฯ   -   เมื่อไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   
                                   เข้ามา ผมจะขอมติจากทางสภาฯ จะรับรองในวาระนี้หรือไม่  
มติที่ประชุม                -   มติเห็นชอบรับรอง จ านวน 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, งดออกเสียง ๐ เสียง   
 

ประธานสภา ฯ  -   เมื่อการประชุมวาระที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอให้ทางสภาฯ ได้ก าหนดประชุม 
                                   สภาฯ ญัตติพิจารณาใน วาระที่ 3 เมื่อไหร่  เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอครับ 
นายชายชมภู  ธนโพธิ์ -   กระผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์    สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ขอเสนอการ 
                                   ประชุมในวาระที่ 3   ในวันที่   2๕  สิงหาคม  25๖๓    เวลา  ๑๓.๓0   น.  ครับ 
ประธานสภา ฯ  -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากสภาและจะ 
                                   ถือเป็นการนัดประชุมสภาฯ วาระท่ี 3  ในวันที่  2๕  สิงหาคม  25๖๓  เวลา   
                                 ๑๓.๓0  น.  ครับ 
มติที่ประชุม                -  มติเห็นชอบ จ านวน ๑๔ เสียง,  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง,  งดออกเสียง ๐ เสียง   
 
 
 



๕ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ       -  ในวาระอ่ืน ๆ มีท่านใดมีข้อซักถามที่จะเสนอแนะเพ่ิมเติม   ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   
 
ปิดประชุมเวลา   1๑.๔๐   น.                     
 
 
 
 

                                                                                         ว่าที่ร้อยตรี 
                                ( วัสดี    เถาว์สอน ) 
                             เลขานุการสภา อบต.มหาชัย          

                         บันทึกการประชุม     
           
 

           
 
   
 

                                            (นายปรีชา     วงศ์วิวงค์)               
                         ประธานสภา ฯ 

            ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                
 
 
 

               (นายฉลอง     แสนสุภา)  
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       
                  
 

                (นายสมศักดิ์    นานาไพร)                     
                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 

 
 

                          (นายชนะ       แก่นจันทร์)   
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       


